

แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

หน่วยงาน : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรการหรือกิจกรรมสำคัญ (Key Activites)	การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆเดือน ที่ห้องประชุมสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 3 อาคาร 1 กรมอนามัย และมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินแต่ละกลุ่มงานพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ/ปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาที่พบของแต่ละกลุ่มงานเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา	เดือนละ 1 ครั้ง	กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ	เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ ที่ให้แต่ละกลุ่มงานมีการวางแผนกรอบการทำงานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทุกคนในหน่วยงานทุกคน	- เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและบริหารแผนปฏิบัติการภายในทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งจะมีการควมรบรวมระหว่างสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0ฯ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0	พ.ย. 62	กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
3. นโยบายออกกำลังกายทุกวัน ป้ายวันพฤหัสบดี	ออกกำลังการทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15.30-16.30 น. ร่วมกับที่ ฟิตเนส กรมอนามัยโดยมีเจ้าหน้าที่ของกองกิจกรรมทางกายเป็นผู้นำ หรือเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคาร 7 กรมอนามัย	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้แข็งแรง พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความผูกพันในหน่วยงาน	ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 เริ่ม เดือน ม.ค.63	กลุ่มส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
4. การจัดการข้อมูลและความรู้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มีการดำเนินงานแผนการจัดการข้อมูลและความรู้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1. เพื่อจัดทำข้อมูลและความรู้ให้เป็นระบบง่ายต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อไป 2. บุคลากรสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกิดการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในการจัดการข้อมูลและความรู้ 3. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ม.ค. 63 – ก.ย.63	กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาวិชาการ